

ĐÀ LẠT MÙA THU – LẠC TRÔI CÔNG TRỜI - NGẮM RỪNG LÁ PHONG

(Thời gian: 02 ngày 02 đêm)

Buổi tối:

23h00: Xe và *HDV Cty Du Lịch Nam Thiên* đón đoàn tại điểm hẹn. Đoàn bắt đầu chương trình tham quan và khám phá Đà Lạt 2N2Đ

NGÀY 01: THAM QUAN “CÔNG TRỜI” LINH QUY PHÁP ÁN – KDL RỪNG LÁ PHONG – LÀNG ĐẤT SÉT

(Ăn Sáng – Trưa – Tối)

05h00: Đoàn đến với *TP. Bảo Lộc*, bắt đầu hành trình men theo đường mòn với hai bên là những khóm chè xanh ngắt để lên được đỉnh núi nơi tọa lạc ngôi chùa **Linh Quy Pháp Án** với kiến trúc độc đáo, một địa điểm được mệnh danh là “*Cổng trời*” giữa trần gian. Đây là một địa điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan cũng như tìm hiểu về cuộc sống thiền tịnh. Đến đây, du khách sẽ được sống trong một không gian tĩnh lặng, thả hồn mình giữ mệnh mông mây núi, tựa hồ như chốn “bồng lai tiên cảnh”.

Du khách có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây, cũng như những đôi chè bạt ngàn trên đường bách bộ đến với Chùa. Thật khó có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp có một không hai này.

08h00: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng

09h00: Tiếp tục hành trình, xe đưa đoàn đến với **Khu du lịch Rừng Lá Phong** - khu du lịch Rừng Lá Phong Đà Lạt được xây dựng hài hòa với thiên nhiên, gắn với những câu chuyện cổ tích của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Đó là cổng Quần Long Hội Tụ, nhà Trống, nhà Mái, nhà Nấm, suối Địa Đàng, suối Mơ, địa đàng trong lòng đất, đường hào hoa... với nhiều nét đẹp ẩn hiện khác nhau.

Nơi đây tập trung nhiều loài cây đặc hữu, quý hiếm với số lượng mỗi loài cực lớn, tạo nên cảnh quan tươi đẹp. Với các loài cây như thông 2 lá dẹt, thông 5 lá Đà Lạt, pơ mu, bạch tùng, hồng tùng, thông đỏ, du sam, bách xanh, hoàng đàn giả, thông tre...

11h30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó nhận phòng tại khách sạn, tự do nghỉ ngơi

15h00: Xe đưa đoàn tham quan **Làng Đất Sét** (Đường hầm điêu khắc) – được dựng lên bằng đất sét với chiều dài hơn 1km, đường hầm điêu khắc chủ yếu bằng chất liệu đất sét đã tái hiện lịch sử hình thành Đà Lạt, từ thuở hồng hoang đến một đô thị hiện đại. Ấn tượng và đặc trưng nhất có lẽ là những công trình kiến trúc cổ của Đà Lạt thu nhỏ như: Trường cao đẳng Sư phạm, ga xe lửa Đà Lạt, các nhà thờ, chùa chiền, biệt thự cổ. Bên cạnh đó là mô hình các vật dụng, phương tiện một thời gắn bó với người dân phố núi như: xe hơi cổ, vespa cổ, đầu xe lửa hơi nước, điện thoại cổ...

Người ta thường ví von rằng, nếu đến Đà Lạt mà không đến Đường Hầm Điêu Khắc thì coi như phí cả chuyến đi rồi!

18h00: Xe đưa đoàn về lại nhà hàng, dùng bữa tối, sau đó tự do nghỉ ngơi.

NGÀY 02: THAM QUAN QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - MUA NÔNG SẢN TẠI CHỢ ĐÀ LẠT – HÀNH TRÌNH QUAY VỀ TP. HCM

(Ăn Sáng - Trưa)

07h00: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng.

08h00: Xe đưa đoàn tham quan **Quảng Trường Lâm Viên** - một trong những địa điểm được giới trẻ “săn đón” nhiều nhất thời gian qua. Không chỉ mang đến không gian rộng lớn, thoáng mát với nhiều hoạt động giải trí mà Quảng trường Lâm Viên còn ấn tượng với công trình nghệ thuật khổng lồ với khối bông hoa dã quỳ và khối nụ hoa được thiết kế bằng kính màu lạ mắt.

Điểm nhấn của quảng trường chính là đóa hoa dã quỳ cao hơn 18m, diện tích 1.200 m², bên trong là cung biểu diễn nghệ thuật với 1.500 chỗ ngồi. Ngoài ra còn có nụ hoa cao hơn 15m, bên trong sở hữu góc quán cà phê, quán bar tuyệt đẹp phục vụ du khách khi đến Đà Lạt.

Khuôn viên bên ngoài có view hướng ra hồ Xuân Hương, có thể đến đây dạo mát, tham quan khu triển lãm, thương mại, vui chơi giải trí hoặc tham gia thả diều, trượt patin, cùng các bạn tụ họp, ăn uống khám phá đài phun nước nghệ thuật rực rỡ sắc màu...

Sau đó xe đưa đoàn tham quan và mua sắm rau củ, quả, hoa tươi... tại **Chợ Đà Lạt**. Sản phẩm cũng như nông sản, đặc biệt là rau củ ở chợ rất phong phú và tươi xanh, quý khách có thể lựa chọn và mua về cho gia đình, người thân. Đoàn chia tay TP. Đà Lạt, đoàn khởi hành quay về TP. HCM.

12h00: Đoàn dùng chân và dùng cơm trưa tại nhà hàng du lịch Bảo Lộc, sau đó tiếp tục lộ trình về với **TP. HCM**.

18h30: Về tới điểm trả khách ban đầu kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại.